

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

## เอาพุทธศาสนาเป็นแกนนำแล้วไม่จม

วันที่ ๒๔ เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๗ บาท ๕๒ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒๓๒ ดอลลาร์ ทองคำที่ต้องการจะมอบเข้าคลังหลวงคราวนี้นั้นอย่างน้อย ๔,๐๐๐ กิโล ที่มอบและฝากคลังหลวงไว้แล้วเวลานี้รวม ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้รับหลังจากฝากและมอบแล้วเวลานี้แต่ยังไม่ได้อลมนั้น ๒๓๕ กิโล ๒ บาท ๒๖ สตางค์ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๒๙๗ กิโลครึ่ง รวมทั้งหลอมและไม่หลอมฝากและไม่ฝากเวลานี้ได้สองตันกว่าแล้ว ๒ ตันกับ ๒๙๗ กิโลครึ่ง ทองสองตันของเล่นเมื่อไร น้ำหนักตั้งพันกิโล

นี่เราได้มาแล้ว ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ก็ได้อีกแล้ว ทั้ง ๆ ที่เหยา ๆ แหยา ๆ ด้วยความสงสัยสนเท่ห์ ที่จะมอบจะฝากอะไรก็ไม่แน่ใจ ๆ ทั้งให้ทั้งถอยก็ยังได้ตั้ง ๒,๒๙๗ กิโลครึ่ง ถ้าเป็นที่ตายใจแล้วมันจะมากอีกเท่าตัวว่างั้นเลย อย่างน้อย ไม่ว่าใครหัวใจใครก็เหมือนกันนี่นะ เราจึงไม่เคยตำหนิใครแหละ เหตุการณ์มันบอกตลอดเวลา ควรจะหนักมือเบามือ ควรจะถอยหรือควรจะทำหน้า มันหากแสดงตลอดเวลา เมื่อไม่แน่ใจแล้วเราจะปลงใจลงไต่ยังงี้ นี่ละส่วนที่ได้ของเราจึงไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะความสงสัยในเงื่อนไขลบมันมากต่อมากมาทำลาย ๆ เงื่อนบวก็เลยจะไม่มี

นี่เราเคยพูดกับพี่น้องทั้งหลายเรื่อย ๆ มา ตั้งแต่เมื่อเราได้รับรัฐบาลที่พอสมควรจะพุงชาติไทยของเราไปได้แล้ว ทางฝ่ายศาสนากับทางบ้านเมืองนี้จะประสานกันเข้า เพื่อจะขนสมบัติเงินทองเข้าสู่คลังหลวงของเราให้เป็นที่น่าหนามั่นคง ประหนึ่งว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ นี่นะที่เราช่วยชาติคราวนี้ ให้สมกับเหตุการณ์อย่างนี้ ต้องหนุนให้ได้นะ เรายังจะพยายามเต็มกำลังความสามารถดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว แล้วแต่จะหนักแน่นในมุมนิดเราจะพิจารณาของเราเอง ขอพี่น้องทั้งหลายคอยฟังก็แล้วกัน นี่หากว่าเป็นที่น่าใจแล้ว ทุกอย่างพวกทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ก็จะค่อยหมุนไปตามความรู้สึกของเรานั้นแหละทุกคน ๆ จะค่อยหมุนเข้า ๆ ช้าหรือเร็วมันก็จะหมุนของมันเข้าไปเรื่อย ๆ หมุนเข้าเรื่อย ๆ มันก็แน่นหนามั่นคงได้ไม่สงสัย

ตั้งแต่เขามาโกยเอาตับปอดของชาติไทยเขาไม่เห็นมาโฆษณา ชาติไทยเรายังจมได้เห็นไหม ก็นี่เราก็ทำอย่างเปิดเผย เอาจริงเอาจังทำไมจะไม่ได้ ถ้าชาติไทยเราขึ้นไม่ได้คราวนี้ อยากจะพูดเป็นความหมดหวังไปเลยนะ นี่เรายังมีหวังอยู่นะ จิตใจก็ยังเข้มแข็งอยู่ ทั้งที่เหตุการณ์อะไร ๆ มันก็มีอย่างที่ว่าแหละ แต่จิตใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันเต็มไปด้วยความเมตตาพร้อมกับความอุตสาหะพยายามชวนชวนที่จะช่วยชาติบ้านเมืองของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดเวลาในหัวใจนี้ นะ ไม่ได้อ่อนนะ คราวนี้จะพุงให้

ได้ ทุกอย่าง ๆ อันใดที่เป็นผลลบให้ตัดทอนออก ๆ แล้วผลบวกค่อยเพิ่มขึ้น ๆ ถึงจะ  
ซำก็ตาม บวกตลอดมันก็สูง

เวลานี้เงินในโครงการก็ไม่ค่อยได้ โครงการที่มีผู้โอนมาจากที่ต่าง ๆ เข้า  
ธนาคารเวลานี้รู้สึกย่อยหรือมาก แต่เราก็ไม่ว่าอะไร เพราะมันมีเหตุการณ์ที่ว่ามันแหละ  
คืออันนี้ ๆ มันคอยตัดทอน ๆ ที่จะขยับออกไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราก็ทราบ เพราะ  
ฉะนั้นเราจึงไม่มีข้อต่องติท่านผู้ใดในประเทศไทยของเราทั้งชาตินะ เหตุการณ์มันบอก  
รู้อยู่ด้วยกันทุกคน เมื่อมันค่อยราบรื่น ๆ นี้ใครก็จ้องที่จะรู้จะเข้าใจในเรื่องนี้อยู่แล้ว  
มันทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจ ทีนี้ก็จะหมุนไปตามมันแหละ

เงินโครงการเวลานี้รู้สึกย่อยหรือเราก็ไม่ว่าอะไร โครงการนี้บางที่ต้องได้แยก  
ออกมาถอนออกมาใช้เวลาจำเป็นนะ มันมีเป็นประจำ หากจำเป็นต้องถอนออกมา  
เพราะเงินนี้เพื่อช่วยชาติ โครงการก็บอกโครงการช่วยชาติ แล้วเรื่องของชาติเป็นยังไง  
มันก็เกี่ยวโยงถึงกัน ที่จะหมุนออกหมุนเข้ามาน้อยเพียงไรเราจะต้องได้เป็นไปตามนั้น  
นี่ทางนี้ก็มียอดบ้างแล้วเวลาจำเป็นมี ทางโน้นก็มีมียอดบ้าง ถอนก็ช่างเถอะ ถอนเพื่อ  
ความมั่นคงของชาติไทยเราเป็นไร ไม่ใช่ถอนเพื่อความล่มจมนี่นะ ถอนนี่ถอนเพื่อจะ  
หนุนชาติไทยใช้ใหม่ละ เราจึงไม่วิตถกวิจารณ์ เป็นแต่เพียงว่าบอกตามเรื่องราวมันเท่า  
นั่นเอง เราถอน ๆ เพื่อเป็นกำลังออกแล้วก็หมุนเข้ามา ๆ

ตอนที่เราจะมานี้เราก็เซ็นชื่อใบถอนไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับจำนวนเงิน หากมี  
ความจำเป็นให้ถอนนี้เลยนะเราบอกกัน คือทางโน้นเหตุการณ์มันก็เกี่ยวข้องกับการเงิน  
การทองอยู่เสมอ เราจึงต้องได้เขียนใบถอนนี้ไว้ สมควรขนาดไหน ๆ ปรีक्षाกันแล้วว่า  
เอาขนาดนั้น เราก็เขียนใบถอนไว้เลยทางนั้น เมื่อจำเป็นทางโน้นก็ถอนได้เลย เพราะใบ  
ถอนนี้จะอยู่กับเราคนเดียว ทุกอย่างสมมุติไม่ว่าฝากประเภทใด เราจะเป็นคนสั่งถอนแต่  
ผู้เดียว แต่เวลาเข้ามา-เข้ามาได้ ทางโน้นรับแทนได้ ๆ เข้าได้ ๆ เวลาจะถอนก็ให้เรา  
คนเดียว บางอย่างดูเหมือนสองก็มีนะ ก็เหตุผลไปจากเรานี้แหละ สงสัยอยู่ดูเหมือนมี  
ถอนสองคน อันนี้เราสงสัยนะ แต่ยังไงที่เราแน่ใจก็คือว่า เป็นหนึ่งก็ตาม เป็นสองก็ตาม  
ต้องออกจากเรา ถ้าออกจากเราต้องมีเหตุผล นี่เราเชื่อตรงนี้นะ เราไม่ได้ทำลุ่มลุ่มทำ  
ทุกอย่างต้องแน่ ๆ ทั้งนั้น

ที่จะซื้อทองคำนี้เราก็ต้องรอจังหวะไปเสียก่อน อย่างนี้ละ คาราคาซึ่งอยู่นี้มันพุ่ง  
ไม่ได้ยังบอกแล้ว เงิน ๘๐๐ ล้าน อันนี้ตายตัว กับ ๖ ล้านที่เขาบริจจาคานกฐินทองคำ  
เพื่อชาติ กฐินที่ผ่านมานี้ กฐินทองคำเพื่อชาตินี้ได้ ๖ ล้านกว่า อันนี้ก็บวกไว้แล้ว บวก  
เข้ากับ ๘๐๐ ล้านแล้ว เป็น ๘๐๖ ล้านขึ้นไปแล้ว อันนี้เรียกว่าแตะไม่ได้ เราได้ประกาศ  
ตายตัวแล้ว ส่วนเหลือที่จะถอนจะออกอะไร ๆ ก็อันนั้น แม้เช่นนั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่

ยอมถอน เราจะถอนเวลาจำเป็น นอกจาก ๘๐๖ ล้านนี้ยังงี้ก็ไม่ถอน อันนี้ตายตัวเลย เราคิดแล้วถ้าหากว่ามันสะดวกสมควรซื้อทองคำเข้าคลังหลวง มันก็ควรจะเป็นไปได้แล้ว แต่น้ำมันก็อย่างนี้แล้ว คาราคาซึ่งอย่างนี้ ทองคำเข้าไปแล้วก็ยังยุ่งกันอยู่

วันนั้นได้ปรึกษากันถึงเรื่องที่เราจะเป็นคนเข้าไปดูทองคำเอง นั้นถึงขนาดนั้นนะ ปรึกษาหารือกัน คือถ้าหากจะให้ใครเข้าไป ๆ เขาก็ไม่แน่ใจใช่ไหม ที่นี้จะเอาทองคำออกมากระจายอย่างน้ำมันก็ไม่ใช้ฐานะ น้ำหนักมันเท่าไรใช่ไหม เขาเอาไว้เป็นตบ ๆ ตายตัว ๆ เลย ที่นี้เพื่อทดสอบหลักความจริงมีจำนวนเท่าไร ๆ ตามความจริงเป็นยังงั้นนั้นละเวลาจะเข้านั้น วันนั้นปรึกษากันอย่างนั้นนะ ดูทางเจ้าหน้าที่เขาจะจัดจะแยกอย่างนั้น คือเขามีเหตุผล เราฟังอะไรมีเหตุผลแล้วเราไม่ขัด นี่เขาก็บอกว่าอาจจะให้เราเข้าไปก็ได้ ไม่ได้บ่งบอกว่าให้เราโดยถ่ายเดียวนะ บอกว่าอาจจะ คือไปที่ไหน ๆ มันก็ไม่แน่ใจ ใครไปก็ไม่แน่ใจทางเจ้าหน้าที่ผู้รักษาสมบัติ หัวใจของชาติเขาไม่แน่ใจ จุดที่แน่ใจก็คือเรา ให้เราเข้าไปเองไปดูทุกสิ่งทุกอย่าง

เรายังมีแง่อื่นอีก เราเข้าไปเองว่าเป็นที่แน่ใจของประชาชน ไม่ใช่เอาเราเข้าไปต้มให้ประชาชนเขาดูในคลังหลวงนั้นหรือ มีอีกนะเรา เราไปคนเดียว มีหลักฐานมันคงยังงั้น แน่นอนยังงั้นที่เราจะรับรองได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอามาต้มเราเหมือนครั้งที่แล้วหรือ มันก็แยบอีกเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นจึงว่าเพียงรับทราบไว้ก่อน อย่างนั้นนะ ดูว่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อเวลาถึงกาล เวลานี้กำลังทดสอบกำลังไล่เข้าหาจุดไปตามเหตุตามการณ์ตามเวลาตามความเหมาะสม กำลังค่อยหมุนเข้า ๆ เข้าไปหาจุดนั้น จนกว่าจะถึงจุดที่ว่าจะให้ใครเข้าไปดูที่นี่ สุดท้ายเขาก็ว่าอาจจะให้เราเข้าไปดูเอง ให้เราเข้าไปดูว่าจ้าง เราก็มีแง่ของเราไว้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่เอาเราไปแล้วต้มในนามคนทั้งชาติอีกหรือ หลวงตาบัวไปแล้วยิ่งตายใจใหญ่ ยิ่งกินกันสบายหรือเราว่าจ้างเห็นไหม เราไปก็ต้องมีหลักเกณฑ์เต็มเหนี่ยว ไม่ใช่จะไปแล้วเอานามว่าเราไปเฉย ๆ มาพูด เราต้องมีหลักเกณฑ์อีกเหมือนกัน ไม่มีไม่ได้

ทองคำตั้งสองพันตันไม่ใช่เล่น นี่ละที่เราพูดไว้แล้วว่า ๔,๐๐๐ กิโลนี้ยังงั้นต้องได้เรานั้นใจเลย อย่างน้อยคราวนี้ ๔,๐๐๐ กิโล นี่หมายถึงเนื้อหนังของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศรวมกันเป็น ๔,๐๐๐ กิโล แต่ส่วนที่รวมไปแล้ว ๘๐๐ ล้านนั้นไม่นับนะ อันนั้นจะเป็นพิเศษเพื่อเสริมต่อยอด พวกนี้เป็นเนื้อเป็นหนัง ไร่พวก ๔,๐๐๐ กิโลนี้เอามาจากทุกอวัยวะ ใครมีแข้งมีขา มีสองขาตัดเอาขาหนึ่ง มีสองแขนตัดมาแขนหนึ่ง มีนิ้วมือลิบนิ้วตัดมาห้านิ้วมารวมกันเป็นอวัยวะเข้าใจใหม่ อวัยวะทองคำ จากนั้นที่นี้ก็ ๘๐๖ ล้านเป็นอย่างน้อยจะขึ้นต่อ ก็คงไม่ต่ำกว่า ๖ ตันแหละ นี่เราคาดไว้ ๙๐% คาดไว้ว่าแน่

นอน ยังไงต้องเป็นไปตามนั้นเพราะเชื่อในหัวใจนี้ ถ้าลงได้หมุนเป็นอะไรแล้วขาดไปเลย เราเป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้ทะเลาะ ๆ แหละ ๆ นะบอกแล้ว ไม่เคยทะเลาะแหละ

ยิ่งอุ้มชาติบ้านเมืองทั้งชาตินี้ โธ เราทะเลาะแหละไม่ได้เลย นั่นฟังซินะ อ่อนไม่ได้เลย ผิง ๆ ตลอดเวลา อ่อนไม่ได้ ในหัวใจไม่ได้บอกเลยให้อ่อนนะ จึงต้องพยายามเต็มกำลัง สติปัญญาพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมไปเรื่อย ๆ พิจารณาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนบรรดาผู้ตามหลังทั้งหลายให้ฟังเสียงหัวหน้านะ คืออย่าฝืน ถ้าสั่งอย่างนี้ไปฝืนอย่างนี้ นี่ขัดแล้วนะ นี่ชกภัยมันมีแล้ว เราได้พิจารณาขนาดนั้นแหละ

นี่ถ้าจริง ๆ แล้วมันก็ต้องสืบชะตาที่เคยประกาศไว้แล้ว เมื่อบ้านเมืองเราก็เห็นว่าสมควร พอเป็นพอไปพอนอนใจได้ ทางศาสนานี้เราก็จะรวมกำลังทางนี้หมุนเข้าทุกแห่งทุกมุม ที่จะเอาสมบัติเข้าสู่คลังหลวง ทางนั้นเขาก็พยายามหาเข้ามา หรืออย่างน้อยอย่ามาแต่ว่างั้นเถอะ ความมุ่งหมายก็เพื่อจะให้ทางโน้นหามา ทางนี้ก็จะหาเข้าใช้ไหม ด้วยเหตุนี้เองจึงว่าอย่ามาแต่ ที่จะมาโดยเอานั่น ต้องหามาได้มากได้น้อย ต่างฝ่ายต่างหาไม่นาน ที่นี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแหละ ค่อยหนุนขึ้น ๆ แล้วเป็นเครื่องพร้าสอนชาติไทยของเราอย่างถึงใจด้วยกันนะคราวนี้

ต้องได้ประหยัสมัธยัสถ์รู้เนื้อรู้ตัวทุกคน อย่าลืมหันนะ เร่ ๆ ร่อน ๆ ดังที่เคยเป็นมา ดังที่เคยเป็นมานี้แลมันพาพวกเราจมาโดยลำดับ ให้เป็นครูสอนอีกอันหนึ่ง ที่นี้เราพลิกตัวใหม่เพื่อจะหนุนขึ้น เราจะพลิกยังไง ทุกอย่างต้องเข้มงวดกวัดขัน มีวินัยในตัวเอง วินัยเครื่องกำจัดสิ่งชั่วช้าลามกจกเปรต ฟุ้งเพื่อเห่อเหิมไม่รู้จักประมาณ กำจัดสิ่งเหล่านี้ออก แล้วพยายามทุ่มเข้าไป ๆ ช่วยเข้าไป เราแน่ใจ เพราะฉะนั้นจึงได้พูดถึงผู้นำอีกเหมือนกัน ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบอย่างถึงใจด้วย คำว่าผู้นำนะ เมื่อเราได้ผู้นำผู้นำมาพาพวกเรา พี่น้องชาวไทยทั้งชาติดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีงาม ไม่มีข้อต้องติมาก

ธรรมดาคนเราก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดา เราไม่เอามาเป็นอุปสรรคนะ เราเอาส่วนใหญ่ที่ประชาชนทั้งหลายเชื่อถือได้ ๆ นี้เป็นผลเข้ามาเรื่อย ๆ ถึงจะได้มากได้น้อยก็ตามก็ได้มาเรื่อย ๆ ไม่ระแคะระคายขวางจิตขวางใจ เอาพี่น้องเอาไฟมาเผาชาติบ้านเมืองจากผู้นำ พี่น้องชาวไทยเราก็พอใจ เมื่อพอใจแล้วก็ให้ทะนุถนอมกันรักษากันด้วยไม่เพียงว่าเป็นผู้นำเราไม่รักษา ต้องรักษา อะไรมาทงไหนที่ควรตัด-ตัด ควรต้านต้านเข้าใจใหม่ละ จากนั้นก็พยุ้งกันไปเรื่อย ๆ

ที่นี้หากว่าหมดเขตหมดสมัยแล้ว ทั้ง ๆ ที่ผู้นำผู้นำนี้ก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามต่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติมาตลอด หากว่าจะหมดกาลหมดสมัยแล้วให้รวมหัวกันทั้งประเทศ จำให้ตีค่านี้นะ หัวใจใหญ่อยู่ตรงนี้นะ รวมหัวกันทั้งประเทศยกผู้นำคนนี้ ด้วย

อำนาจแห่งบัตริย์ชาติของเรา อำนาจของเราเต็มตัว ๆ ของทุกคน ๆ หย่อนลงในคน นี้ เอาจนนี้ให้เป็นผู้นำเท่านั้นไม่เอาใครเข้าใจไหม เมื่อผู้นี้ได้รับอย่างนี้แล้ว กำลังใจก็มี งานการของเขาเขาจะเดินคล่องตัวไปเรื่อย ๆ เพราะเขาทำอยู่แล้ว เมื่อเสริมต่อไปนี้เขาก็จะสานต่อราบรื่นดีงาม แล้วค่อยหนุนขึ้น ๆ

ไอ้เรื่องที่จะมาเป็นภยันตรายนั้นนะ มันคอยเตะคอยถีบคอยยันที่จะให้ผู้นำที่เป็น มงคลนี้พัง แล้วข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงมันจะเข้าทันที ให้ระวังให้ดีอันนี้นะ เพราะ ฉะนั้นจึงอย่าปล่อยมืออันนี้เป็นอันตราย ต้องกันไว้ตลอด มือหนึ่งต่อยมือหนึ่งกันเข้าใจ ไหม เอาจนนี้ขึ้นเราพูดจริง ๆ ไม่สงสัย ขอให้พี่น้องชาวไทยฟังเสียงพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอของหัวใจพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธก็แล้วกันนะ ให้ฟัง จุดนี้ให้ดี จากนั้นอันดับต่อมาให้ฟังผู้นำอีก ผู้นำก็จะใช้เต็มกำลังความสามารถดังที่เคย ปฏิบัติมานี้ แล้วค่อยขึ้น ๆ ค่อยเป็นค่อยไป เป็นบทเรียนของเราเรื่อย ๆ

ที่ขึ้นบประเพณีอะไรก็จะค่อยเจริญออกงามขึ้นมา ไอ้เรื่องระส่ำระสายวุ่นวุ่น วาย ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม คว่านั้นคว่านี้เอาของเมืองนอกมากัดต่บกัดปอดนั้นมันจะเบา ลง เข้าใจไหมละ เราสร้างเนื้อสร้างหนังในตัวของเรา เอา จนก็จนเถอะขอภายในของเรา อย่างจน จนที่ไม่ตัดเทียมบ้านเมืองเขานั้น เขาไม่มารับผิดชอบเรา เรารับผิดชอบเรา ถึง เราจะจนในความตำหนิของเขาปากของเขาก็ตาม เราไม่จนด้วยหน้าที่การงานของเราที่ ทำเพื่อความแน่นอนหนามันคงต่อชาติของเรา ด้วยความประหัยดมัยย์สัดคัดเลือกทุก อย่าง นี้ละให้พี่น้องทั้งหลายจำทุกคนนะ จำทั่วประเทศไทย นี้จะออกทางวิญญูด้วยนะ นี้ เสียงผู้นำนะให้ออก ให้ยึดอันนี้ให้ดีบ้านเมืองของเราจะขึ้นได้ไม่สงสัย ฟังอีกคำนี้ก็ดี ถ้าพลาดไปจากนี้เราไม่ยอมรับนะ ดีไม่ดีทิ้งตุมไปเลยเราไม่เล่นด้วยจริง ๆ ถ้าไม่ฟัง แล้วไม่เป็นท่าแล้วปิดที่เดียว เราไม่ได้เหมือนใครนะ จริงทุกอย่างยังบอกแล้ว

เวลานี้กำลังอุ้มชาติไทยของเราเต็มกำลังความสามารถ อะไร ๆ ทางไหนมา ๆ ลูกศิษย์ลูกหาถูกฟ้องถูกร้องถูกโจมตีต่าง ๆ โจมตีก็โจมตีเถอะ โยนเข้ามาหาหลวงตานี้ เราบอกกันนะ เอ้า ถึงขยะอันไหน ๆ โยนมาเถอะ หลวงตาจะเป็นคนรับเอง เอาเลย บางคนร้องไห้มาก็มีถูกเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เอาเลย โยนเข้ามานี้หลวงตาจะรับคน เดียว นั้นเห็นไหม หวันกับอะไรทั้งหลายในโลกอันนี้ ธรรมไม่หวันกับอะไร ถ้าวันจะ กล้าพูดได้เหอ มันเป็นอยู่เต็มหัวใจครอบโลกธาตุ พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ฟังหรือยัง เวลานี้ ฟังซิ เราสงสารโลก เราพูดด้วยความสงสาร เรื่องความไอ้อวดอย่าเอามายุ่งว้าง ใเลยนะ ธรรมไม่ได้ยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นแหละ ความเลิศ-เลิศอยู่ตลอดเวลาธรรม อะไรจะ มายุ่งเป็นเรื่องของถึงขยะต่างหาก ไปยุ่งกับมันทำไม ธรรมไม่ใช่ถึงขยะนี้วะ

อะไรที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วหมุ่นเข้า ๆ นั้นเรียกว่าธรรม ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ความพึงเสียงกัน อย่าใจร้อนจนเกินไปนี้สำคัญมากนะ อย่าปากเปราะเกินไปตำหนิติเตียนเร็ว อย่างนี้อ่าเอามาใช้ ให้ปรับปรุงตัวใหม่ เวลานี้เรากำลังจะฟื้นฟูชาติไทยของเรา จนถึงขั้นจะล่มจมอยู่แล้วเห็นไหมล่ะ จนเราร้องโง่ก ๆ เราก็กี่ไม่เคย ตั้งแต่บวชมาไม่เคยสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร ครั้นแล้วมันก็ร้องโง่กขึ้นจนได้ จนถึงขนาดออกมาสนามเห็นไหมล่ะ อย่างนี้แล้ว เราเคยคิดไว้แต่ต้นเป็นโครงการโครงการไม่มี สอนโลกก็สอนไปอย่างนั้น แต่เหตุใดมันถึงเป็นมาขนาดนี้ ถึงได้กลายเป็นพระการบ้านการเมืองไป เขาก็หาเรื่องราวหลวงตาบัวกลายเป็นพระการเมือง

การเมืองอะไรว่าชิ การเมืองมันมีเกียรติมาจากไหนว่าชิ เห็นแต่เปรตแต่ผีจะมาาบคลังหลวงของเราเราก็กี่ฟาดปากล่ะชิ เห็นไหมต่อยกัน อย่างนั้นนะ เอาจริงนี้ไม่ได้เหมือนใคร หาเรื่องใส่อย่างนั้นแล้ว อันเป็นมงคลมันไม่ว่า มันหาเรื่องโจมตี เพราะฉะนั้นจึงว่าความชั่วคนชั่วจะหาความดีมาพุดมาประสานไม่มี มีแต่มาทำลาย ๆ จึงเรียกว่าความชั่วคนชั่ว มันเป็นอย่างนั้น เราอย่าไปสนใจ ให้รีบหาอุบายวิธีแก้ไขสิ่งเหล่านี้ ออก ปิดออก อย่าให้มาสกปรกในชาติไทยของเรา ให้พร้อมหน้าพร้อมตากัน มีความพร้อมเพรียงสามัคคี ผนึกกำลังกันให้แน่นหนามั่นคงนะ เอาศาสนาเป็นแกนนำไม่จอม ถ้าเอาศาสนาพุทธเราเป็นแกนนำแล้วไม่จอม

พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ไม่เคยพาโลกให้ล่มจม ไม่เคยมีมาในพระองค์ใดเลย พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีงาม จะพาโลกให้ล่มจมก็ขอให้เห็นเสียที ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็แล้วกัน วันนี้พูดเพียงเท่านั้น

คุณ..จะมาถวายไทยทานเพื่อทำบุญให้บุพการีค่ะ

ดีแล้ว ๆ ตั้งใจอุทิศส่วนกุศล อันนี้จะเป็นกุศลทั้งผู้รับและผู้บำเพ็ญ อันอื่นไม่ใช่ฐานะ นี้ถูกต้องตามทางธรรมพระพุทธเจ้าที่ช่วยโลกช่วยอย่างนี้ ช่วยเวลาเป็นอย่างหนึ่ง ช่วยเวลาตายอย่างหนึ่ง นี้ช่วยเวลาตาย เป็นฐานะที่จะช่วยได้ แต่ที่อันดับหนึ่งก็คือว่าให้เร่งทำเสียตั้งแต่ยังเป็นอยู่นี้เหมาะสมแล้ว อันนั้นเป็นประเภทที่สอง ประเภทที่หนึ่งให้ติดมือไปด้วย ไปไหนก็สะพายใส่ย่ามไปเลย เวลาหิวก็งัดออกมาฟาดเลย คอยให้เขาตามส่ง บางที่เขาไม่มาส่งก็ท้องแห้ง นี่มีสองอย่างให้จำเอาไว้ ติดย่ามไปเลย

เหมือนหลวงตาบัวเอาภูลประสิทธิ์(ยาหอม) ติดย่ามไปเลย วันนั้นจะตายถึงงัดออกมา เลยขึ้นเวทีได้วัดอโศการาม ไม่งั้นตายนะวันนั้น วันนั้นภูลประสิทธิ์ติดย่ามไปเลย นั่นเห็นไหมล่ะ พอจำเป็นจริง ๆ งัดออกมาสักสองหลอดแล้วไปพักสักครู่หนึ่งไม่ถึง ๓ นาที พอลุกจากที่งัดออกมาอีกสองหลอดขึ้นเวทีเลย นั่นเห็นไหมล่ะ นี่ละสมบัติ

ติดตัวเป็นอย่างนั้น ไปโน้นแล้วสั่งพระ ได้เอายานี้มาหรือเปล่านั้นมาหรือเปล่า สุด  
ท้ายเราตายทั้งเปล่า ๆ ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไร เอาละที่นี้ให้พระนะ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet  
[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.geocities.com/bantadd](http://www.geocities.com/bantadd)